



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

ที่ ๓๗๒/๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานการปฏิบัติราชการและโครงสร้างส่วนราชการ และเพื่อให้การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกเป็นปัจจุบัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจกรรมอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ จึงขอมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกของ สำนักงานปลัด ดังนี้

๑. นางณัฐริญา แป้นไทย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

ตำแหน่งเลขที่ ๓๘-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑

ปฏิบัติงานในฐานะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคกและด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนบริหารจัดการ อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง ควบคุมหน่วยงานทุกหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ด้านแผนงาน

๑.๑ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก

๑.๒ ร่วมวางแผนในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก ข้อบัญญัติต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ บริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไรโคก การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลงาน การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด